

Số: 76/BC- SKHĐT

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 03 năm 2017

VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

Chuyên: PCT (gặp)  
(ACBTH)  
ĐẾN Ngày: 08/3/2017

## BÁO CÁO

**Tổng hợp ý kiến tại Chương trình “Cà phê doanh nhân” giữa lãnh đạo tỉnh và các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động trên địa bàn tỉnh tháng 3/2017**

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Kế hoạch số 7015/KH-UBND ngày 02/12/2016 và thông báo số 43/TB-UBND ngày 24/02/2016 về việc tổ chức chương trình “Cà phê doanh nhân” định kỳ hàng tháng. Chương trình tháng 3 được tổ chức vào sáng thứ 7, ngày 04/03/2017. Tham dự chương trình có đồng chí Đặng Văn Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ Quảng Ngãi và cùng với sự tham dự của gần 40 doanh nghiệp, nhà đầu tư đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi gặp gỡ chương trình cà phê doanh nhân, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã đề xuất, kiến nghị một số nội dung; trong đó, có nhiều nội dung lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo giải quyết trực tiếp, cụ thể như sau:

### I- Phân kiến nghị và ý kiến chỉ đạo:

#### 1/ Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (03 kiến nghị)

- Thứ nhất: Kiến nghị về hỗ trợ tiền bồi thường cho công ty tại KKT Dung Quất hiện đang cấp phép cho tập đoàn Hòa Phát.

- Thứ hai: Kiến nghị về việc hoàn thuế.

- Thứ ba: Kiến nghị về đất của công ty tại xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành.

\* Ý kiến trao đổi, chỉ đạo của Đ/c Đặng Văn Minh - PCT Thường trực UBND tỉnh:

- Thứ nhất: về vấn đề hỗ trợ tiền bồi thường cho công ty, lãnh đạo tỉnh sẽ chỉ đạo giải quyết tại cuộc họp giao ban sáng thứ 2, ngày 06/02/2017.

- Thứ hai: về việc hoàn thuế, yêu cầu Cục thuế xem xét giải quyết. Tuy nhiên công ty cần nêu rõ nội dung hoàn thuế để Cục thuế xem xét giải quyết.

- Thứ ba: UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo giải quyết dứt điểm về vấn đề đất đai giữa công ty và huyện Nghĩa Hành; trong đó đã nêu xác định rõ phạm vi đất nào là của công ty đường, phạm vi nào giao lại cho huyện Nghĩa Hành quản lý, vấn đề còn lại là phân khai và bàn giao theo lộ trình.

#### 2/ Công ty Nghĩa Lâm Xanh và Công ty Xây dựng Lực Việt (cùng 01 kiến

**ngợi)**

Công ty có đầu tư 1 nhà máy gạch không nung công suất 50 triệu viên/năm ở xã Nghĩa Lâm, đang hoạt động nhưng thiếu vùng nguyên liệu cát, hiện nay nhà nước cho đấu giá cát nhưng giá cao không thể cạnh tranh, đề nghị UBND tỉnh chỉ định vùng nguyên liệu cát để doanh nghiệp được khai thác và đóng thuế theo quy định để đảm bảo hoạt động sản xuất của nhà máy.

*\* Ý kiến trao đổi, chỉ đạo của Đ/c Đặng Văn Minh - PCT Thường trực UBND tỉnh*

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, trong thời gian tỉnh chưa tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (mỏ cát), Sở nghiên cứu cho những doanh nghiệp đang cần nguyên liệu để sản xuất thì xem xét cấp tạm thời quyền khai thác khoáng sản, nhưng doanh nghiệp phải làm thủ tục đầy đủ theo quy định. Khi tỉnh tổ chức đấu giá thì doanh nghiệp sẽ thực hiện đấu giá, trường hợp tỉnh chưa tổ chức thì tỉnh sẽ chỉ định vùng nguyên liệu cụ thể để khai thác. UBND tỉnh giao cho Sở Tài Nguyên và Môi trường xem xét giải quyết.

### **3/ Công ty TNHH nông lâm nghiệp TBT (có 02 kiến nghị)**

- **Thứ nhất:** Kiến nghị cơ quan Thuế cần xem xét đơn giản hóa thủ tục hồ sơ chứng từ thuế khi thu mua sản phẩm đầu vào của nông nghiệp, vì các sản phẩm phần lớn thu mua trực tiếp từ nông dân, rất khó yêu cầu nông dân cung cấp các giấy tờ theo quy định (chứng minh nhân dân, chữ ký...).

- **Thứ hai:** Khó khăn trong việc tiếp cận các văn bản pháp luật để nghiên cứu và thực hiện đầu tư, đề nghị UBND tỉnh có những hỗ trợ về chính sách cho doanh nghiệp và người nông dân trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tạo điều kiện trong quá trình nghiên cứu, đầu tư sản xuất

*\* Ý kiến trao đổi, chỉ đạo của Đ/c Đặng Văn Minh - PCT Thường trực UBND tỉnh:*

- **Thứ nhất:** Về thủ tục hồ sơ thuế, Cục thuế tỉnh có trách nhiệm xem xét giải quyết theo yêu cầu của doanh nghiệp.

+ Ý kiến trực tiếp của Cục thuế tỉnh: Theo quy định chung, về việc thu mua đầu vào phải có bảng kê mua gom nông, lâm, hải sản, trong đó ghi tên và số chứng minh nhân dân của người bán, người bán ký nhận, đây là những quy định bắt buộc không thể thay đổi. Doanh nghiệp và hộ nông dân có thể tự thỏa thuận để đơn giản thủ tục. Tuy nhiên, Cục Thuế sẽ tiếp thu và kiến nghị với cấp trên để xem xét có thể đơn giản hóa thủ tục này không.

- **Thứ hai:** Về vấn đề tiếp cận các văn bản pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp, trách nhiệm của cơ quan nhà nước phải tuyên truyền và cung cấp các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước đến các doanh nghiệp để doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư sản xuất kinh doanh vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Hiện

nay, chính phủ đã ban hành nhiều chính sách để phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó có chính sách dồn điền đổi thửa, sản xuất nông sản hữu cơ, nông sản sạch, rau sạch, chăn nuôi sạch... Thực tế, tỉnh đã ban hành các chính sách nhưng chưa kịp thời và đầy đủ, tỉnh sẽ có trách nhiệm hướng dẫn hỗ trợ và cung cấp các chính sách của Trung ương cho doanh nghiệp. Giao nhiệm vụ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp các văn bản về chủ trương chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn hiện nay đang còn hiệu lực thi hành.

Về vấn đề này, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin trả lời như sau: Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh giao nhiệm vụ thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, thông tin mới cho doanh nghiệp. Thời gian qua, Sở cũng đã trực tiếp tổ chức tập huấn và đăng tải thông tin về cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ, của tỉnh trên trang Website của Sở và Trung tâm XTĐT. Đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào lĩnh vực này nghiên cứu, tham khảo và khi cần được tư vấn, hỗ trợ thì liên hệ với phòng Kinh tế đối ngoại và Trung tâm XTĐT – Sở Kế hoạch và Đầu tư

#### **4/ Công ty Cổ phần giao thông Quảng Ngãi (có 05 kiến nghị)**

- **Thứ nhất:** Kiến nghị về việc ban hành đơn giá xác thực về vật liệu xây dựng (đất), mong tỉnh sớm ban hành không chỉ riêng về giá đất mà các loại vật liệu xây dựng khác.

- **Thứ hai:** Kiến nghị về vấn đề qua thanh tra, kiểm tra và xuất toán các công trình và làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thiết kế, thi công. Hiện nay, một số cơ quan quản lý thanh tra, kiểm toán và xuất toán các hạng mục công trình gây thiệt hại và ảnh hưởng uy tín của doanh nghiệp. Đề nghị UBND tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm để tránh những sai sót khi bị xuất toán, đồng thời đề nghị chỉ đạo cho đơn vị có liên quan, các chủ đầu tư hướng dẫn về lập hồ sơ mời thầu.

- **Thứ ba:** Cần hướng dẫn cụ thể để đầu tư các dự án theo hình thức PPP, cần nêu rõ lộ trình, thủ tục, các danh mục dự án, cụ thể những phần nhà đầu tư sẽ thực hiện và những phần nhà nước sẽ hỗ trợ, nêu rõ sự hợp tác giữa hai bên. Cơ quan chuyên môn tổ chức hội thảo hướng dẫn cụ thể.

- **Thứ tư:** Về đấu thầu các dự án, công trình, đề nghị tỉnh ưu tiên cho doanh nghiệp trong tỉnh tham gia để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong tỉnh phát triển, đồng thời hạn chế thất thu thuế.

- **Thứ năm:** Kiến nghị về vấn đề chậm đền bù, giải phóng mặt bằng dẫn đến đơn vị thi công xây lắp thiệt hại về thời gian chờ đợi (nhân công, xe máy,...ngừng việc).

*\* Ý kiến trao đổi, chỉ đạo của Đ/c Đặng Văn Minh - PCT Thường trực UBND tỉnh:*

- **Thứ nhất:** Đã chỉ đạo sở xây dựng và yêu cầu đầu năm 2017 phải có giá đất

trong đơn giá xây dựng, UBND tỉnh đã cho chủ trương về vấn đề này, đề nghị Sở xây dựng tham khảo, nghiên cứu giá thị trường trước khi xây dựng đơn giá hoàn chỉnh.

- **Thứ hai:** Qua thanh tra, kiểm tra, quyết toán nếu lỗi thuộc về ai thì tổ chức, cá nhân đó phải chịu trách nhiệm; nhưng qua thực tế, lâu nay các sai sót khi thanh tra kiểm tra xuất toán đều đổ dồn về nhà thầu, đây có thể xem là bất công, thiếu minh bạch và không công bằng. Đây là việc mà tỉnh và Trung ương cần có quy định xuyên suốt và nhất quán, trách nhiệm sai sót thuộc về ai thì cơ quan, tổ chức đó phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên đây là vấn đề chưa được khắc phục được, mong doanh nghiệp chia sẻ.

- **Thứ ba:** Hiện nay, tỉnh đã có ban hành QĐ 224/QĐ-UBND ngày 18/05/2016 quy định rõ về hình thức đầu tư hợp tác công tư PPP, liên hệ trực tiếp Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn những nội dung và cách thức thực hiện.

- **Thứ tư:** Một quan điểm nhất quán của tỉnh đó là khi triển khai các dự án đều phải đấu thầu công khai cho cả doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đó là nguyên tắc chung theo quy định của pháp luật.

- **Thứ năm:** Vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng đang là vấn đề khó khăn nhất hiện nay, nếu chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn vị xây lắp thì ngày bàn giao mặt bằng phải ghi trong hợp đồng, nếu chậm thì trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư, khi bàn giao mặt bằng chậm thì chủ đầu tư phải chịu hỗ trợ về mặt trượt giá do kéo dài thời gian thi công hoặc các chi phí thiệt hại khác đã quy định tại hợp đồng. Vấn đề này chủ đầu tư và nhà thầu có thể cùng nhau chia sẻ.

#### **5/ Công ty TNHH Thành Trung (có 02 kiến nghị)**

- **Thứ nhất:** Vấn đề thanh tra, kiểm toán và vướng đơn giá đất

- **Thứ hai:** Vấn đề nợ kéo dài trong xây dựng nông thôn mới, ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

*\* Ý kiến trao đổi, chỉ đạo của Đ/c Đặng Văn Minh - PCT Thường trực UBND tỉnh:*

- **Thứ nhất:** Nội dung này trùng với câu hỏi trước, nên đã có trả lời tương tự như Công ty CP Giao thông Quảng Ngãi

- **Thứ hai:** Về vấn đề nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới: Tỉnh đã có chủ trương sẽ không công nhận các xã còn nợ xây dựng cơ bản là xã nông thôn mới. Để thực hiện chủ trương đó, vừa qua tỉnh đã chỉ đạo yêu cầu tất cả các địa phương báo cáo nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới và nhanh chóng giải quyết nợ theo lộ trình từ nay đến năm 2019 phải xử lý dứt điểm.

#### **6/ Công ty TNHH Hồng Sơn (có 01 kiến nghị)**

Dự án Siêu thị ô tô Hồng Sơn đã có cấp phép sử dụng đất vào tháng 7/2016,

nhưng ngày 24/1/2017 Sở VH TT&DL cấp phép cho đơn vị quảng cáo xây dựng bảng quảng cáo 360m<sup>2</sup> trong địa phận đất của doanh nghiệp, vi phạm quyền sử dụng đất của doanh nghiệp. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết cho doanh nghiệp.

*\* Ý kiến trao đổi, chỉ đạo của Đ/c Đặng Văn Minh - PCT Thường trực UBND tỉnh:*

UBND tỉnh sẽ rà xem xét vấn đề này để giải quyết khách quan cho doanh nghiệp. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải quyết trả lời kiến nghị của doanh nghiệp.

#### **7/ Công ty May Thuyền Nguyên (có 01 kiến nghị)**

Kiến nghị về hệ thống xử lý nước thải tại KCN Tịnh Phong khi nào sẽ thực hiện để doanh nghiệp yên tâm sản xuất.

*\* Ý kiến trao đổi, chỉ đạo của Đ/c Đặng Văn Minh - PCT Thường trực UBND tỉnh*

Bố trí vốn đầu tư xây dựng công trình là từ kế hoạch vốn của Trung ương, qua các cơ quan chuyên môn tham mưu, qua nhiều giai đoạn và quy trình. Hiện nay tỉnh đã bố trí vốn triển khai công trình này, giai đoạn triển khai đầu tư 2017 và đến 2019 là dứt điểm. Đề nghị trong thời gian này cảnh sát môi trường, sở Tài nguyên và Môi trường chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp vì chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung ở một số Khu công nghiệp của tỉnh.

#### **8/ Trường Cao đẳng Quảng Ngãi (có 03 kiến nghị)**

- **Thứ nhất:** Hiện trường đang liên kết với một số trường học ở nước ngoài (Canada) trong việc giảng dạy tiếng Anh, đề nghị tỉnh hỗ trợ vấn đề hồ sơ pháp lý để giáo viên ngoại quốc (Canada) bắt đầu giảng dạy tại địa phương liên quan đến ăn, ở và các giấy phép khác.

- **Thứ hai:** Doanh nghiệp muốn mở 1 con đường gom bên cạnh trường trên mảnh đất đã được tỉnh cấp phép đầu tư đấu nối với quốc lộ 1A, đề nghị tỉnh hỗ trợ để doanh nghiệp tiến hành san lấp mặt bằng.

- **Thứ ba:** Doanh nghiệp hiện đang mở rộng 10ha để phát triển thêm, theo lộ trình đến cuối năm 2017 doanh nghiệp sẽ đền bù xong, mong tỉnh hỗ trợ cho nhà trường để đẩy nhanh tiến độ đền bù và chậm nhất hết năm 2017 là thực hiện đền bù xong, tiến hành san lấp mặt bằng cho cơ sở mở rộng khá lớn, đề nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ nguồn đất theo chính sách xã hội hóa để giảm bớt chi phí.

- **Thứ tư:** đề nghị tỉnh hỗ trợ và tạo điều kiện để sau khi đào tạo có đầu ra cho sinh viên.

*\* Ý kiến trao đổi, chỉ đạo của Đ/c Đặng Văn Minh - PCT thường trực UBND tỉnh*

- **Thứ nhất:** Giao sở Ngoại vụ, Công an tỉnh và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội giải quyết khi doanh nghiệp có văn bản đề nghị.

- **Thứ hai:** Về việc doanh nghiệp xin mở đường gom vào dự án; tuy nhiên việc xin đầu nối với quốc lộ 1A không thuộc thẩm quyền của tỉnh, doanh nghiệp có văn bản gửi sở Giao thông Vận tải, để tham mưu UBND tỉnh gửi văn bản kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải. Doanh nghiệp sẽ làm việc trực tiếp với Bộ Giao thông vận tải xem xét việc mở đường đầu nối vào quốc lộ 1A.

- **Thứ ba:** Lĩnh vực xã hội hóa thì phải có quy hoạch đất xã hội hóa; lĩnh vực gì thì sẽ được miễn giảm theo lĩnh vực đó, tất cả các doanh nghiệp đầu tư theo hình thức xã hội hóa sẽ được miễn giảm theo quy định của Trung ương và của tỉnh, Việc mở rộng 10ha để phát triển các ngành nghề khác sẽ không thuộc diện ưu đãi, đề nghị doanh nghiệp xem lại.

Về đền bù, doanh nghiệp sẽ ký hợp đồng với Trung tâm phát triển quỹ đất và phối hợp với địa phương thực hiện công tác đền bù, lập phương án và phê duyệt phương án đền bù, nếu thuộc đất xã hội hóa cho giáo dục theo Quyết định 36 của tỉnh thì tỉnh sẽ hỗ trợ theo quy định.

- **Thứ tư:** Chủ trương của tỉnh đang kêu gọi đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo dạy nghề, hỗ trợ đào tạo lao động, đã có trong Quyết định 36/QĐ-UBND ngày 29/07/2016 của UBND tỉnh. Tỉnh cũng có chủ trương ưu tiên lao động tại địa phương làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh.

#### **9/ Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (có 01 kiến nghị)**

Thực hiện nội dung kết luận của UBND tỉnh số 38/TB-UBND ngày 20/02/2017, vì thời hạn hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch cho dự án mở rộng Nhà máy lọc dầu không còn nhiều. Để xử lý các tồn đọng, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục đầu tư, kiến nghị UBND tỉnh quan tâm, tăng cường các cuộc họp để đẩy nhanh tiến độ và đề xuất 2 tuần họp một lần.

*\* Ý kiến trao đổi, chỉ đạo của Đ/c Đặng Văn Minh - PCT thường trực UBND tỉnh*

Tỉnh đã xác định việc mở rộng Nhà máy lọc dầu là công trình trọng điểm của tỉnh trong năm 2017, tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt. Giao văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu sắp xếp lịch họp; trường hợp cần thiết thì bố trí thời gian họp ngoài giờ hành chính hoặc hoãn các cuộc họp không cần thiết để giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho Nhà máy lọc hóa dầu mở rộng.

#### **9/ Công ty Tuấn Dũng (có 01 kiến nghị)**

Công ty sẽ dự kiến xin đầu tư một công viên nước mini kết hợp dạy bơi cho trẻ em tại TP Quảng Ngãi, kính đề nghị tỉnh tạo điều kiện bố trí một khu vực để công ty thuê đầu tư xây dựng dự án này.

\* Ý kiến trao đổi, chỉ đạo của Đ/c Đặng Văn Minh - PCT thường trực UBND tỉnh

Đây là mô hình tốt, tinh khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, đề nghị doanh nghiệp lập dự án và xin địa điểm thích hợp để đầu tư, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và Xây dựng phối hợp hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp.

## II- Đề xuất, kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Sau chương trình Cà phê doanh nhân tháng 03/2017, qua các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp và chỉ đạo giải quyết của đồng chí Đặng Văn Minh - PCT Thường trực UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh một số kiến nghị cụ thể như sau:

1. UBND tỉnh có văn bản giao các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngoại Vụ, Giao thông Vận tải, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh khẩn trương giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp theo ý kiến kết luận và chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh và báo cáo kết quả giải quyết cho UBND tỉnh; đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25 hàng tháng để theo dõi và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và thông báo đến các doanh nghiệp.

2. Chỉ đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Hội doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi phát huy vai trò của Hiệp hội và phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp thông tin, kiến nghị từ phía các hội viên, doanh nghiệp để Sở Kế hoạch và Đầu tư kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để kịp thời giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc cho doanh nghiệp; đồng thời nâng cao hiệu quả Chương trình Cà phê doanh nhân trong thời gian đến.

3. Theo đề xuất của đại đa số các doanh nghiệp, nhà đầu tư và thực tế tổ chức chương trình Cà phê doanh nhân tại Nhà khách UBND tỉnh thời gian qua còn nhiều bất cập, không đảm bảo không gian, điều kiện phục vụ tốt cho chương trình gặp gỡ; Sở đã đề xuất nhưng UBND tỉnh chưa có ý kiến chỉ đạo. Kính đề nghị UBND tỉnh cho phép tổ chức ở nơi có điều kiện tốt hơn theo yêu cầu của các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo UBND tỉnh./.

### Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Hội doanh nhân trẻ Quảng Ngãi;
- GD, PGD Sở phụ trách XTĐT;
- GD, PGD IPC;
- Lưu: VT, P.XTĐT.

KT. GIÁM ĐỐC  
PHỤ GIÁM ĐỐC  
SỞ  
KẾ HOẠCH  
VÀ  
ĐẦU TƯ  
TỈNH QUẢNG NGÃI  
Nguyễn Đăng Lộc